



ที่ ศธ ๐๔๑๑๘/ว ๑๗๓๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒
อำเภอกุตุ้ม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๓) มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ	จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มโครงการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะดำเนินการจัดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคม มีโอกาสปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกยุวกาชาดและบุคคลทั่วไป และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยโครงการจะสนับสนุนเงินงบประมาณ สถานศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนทราบการดำเนินโครงการดังกล่าว โรงเรียนที่สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ในการจัดทำโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ สามารถจัดส่งเอกสารโครงการ และหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เลขที่ ๓๑๙ อาคารเสมารักษ์ ชั้น ๖ ถนนราชดำเนินนอก แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ และตัวอย่าง ในการจัดทำเอกสาร โดยมีรายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญศิริวุฒิ แคนศิลา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.๐๔๕- ๗๘๙๖๔๗, ๐๘๖ ๕๑๑ ๙๐๔๓ E-Mail: p.kritsanasak@gmail.com

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร:

“ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

หลักเกณฑ์ฯ และตัวอย่างการจัดทำเอกสาร



<https://shorturl.asia/rzEa0>